

มาตรการปัจจุบันและมาตรการตามแผนเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ

งานบริการเสริมทางการแพทย์

งานบริการเสริมทางการแพทย์ (AMS) โดยหลัก ๆ

จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการมอบบริการอาสาทางการแพทย์

เพื่อช่วยสนับสนุนบริการตามปกติของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานการโรงพยาบาล

และสำนักงานกึ่งดับเพลิงในระหว่างสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

พร้อมการให้บริการอาสาทางการแพทย์เสริมแก่หน่วยงานของรัฐบาลและองค์กรภายนอก

กในระหว่างเวลาทำการตามปกตินอกจากนี้

ยังจัดการฝึกอบรมหน่วยกู้ชีพสำหรับเจ้าหน้าที่กองควบคุมวินัยและข้าราชการอื่น ๆ

ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการปฏิบัติการ

ก. การสรรหาสมาชิก

บริการ • AMS

ที่เกี่ยวข้อง มุ่งที่จะมอบโอกาสอันทัดเทียมกันแก่ผู้สมัครทุกคนในการเข้าเป็นสมาชิก

ช่อง กของงานบริการนี้ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ

ตำแหน่งงานการเป็นสมาชิกของ AMS

เปิดรับผู้สมัครจากทุกเชื้อชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดพื้นฐานใน

นการรับเข้า

มาตรก • การสรรหาสมาชิก

AMS

าร	ยื่นอุทธรณ์หลักการแห่งการเปิดกว้างและเป็นธรรม
ปัจจุบัน	<p>ผู้สมัครทุกคนในการสรรหาที่เปิดกว้างนี้จะได้รับการประเมินโดยทั่วถึง โดยยึดตามความสามารถ ประสิทธิภาพ และคุณสมบัติ ตลอดจนคำนึงถึงข้อกำหนดที่ระบุไว้สำหรับการรับเข้า (รวมทั้งความสามารถด้านภาษา)</p> <p>โดยที่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับตำแหน่งงานการเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> • เชื้อชาติไม่ใช่ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการพิจารณาในกระบวนการคัดสรร สำหรับเรื่องนี้ AMS ไม่มีข้อกำหนดให้ผู้สมัครต้องประกาศชาติกำเนิดของตน และไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชาติกำเนิดของสมาชิกใหม่เป็นรายบุคคล
การประเมินงานในอนาคต	<ul style="list-style-type: none"> • AMS จะยังคงมีข้อกำหนดด้านความสามารถทางภาษาสำหรับตำแหน่งงานการเป็นสมาชิกต่อไป โดยอยู่ภายใต้การตรวจสอบและการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงการมีคุณสมบัติตรงตาม ความต้องการด้านการปฏิบัติงาน และในขณะเดียวกัน AMS ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการสมัครงานสำหรับตำแหน่งงานการเป็นสมาชิกให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมทำงานบริการนี้

- AMS

จะทบทวนมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงเรื่องความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและขจัดการกีดกัน ทั้งนี้

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการให้บริการในส่วนที่มีความจำเป็น

ข.

ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลสำหรับกรณีไม่ฉุกเฉิน

บริการ • AMS

ที่เกี่ยวข้อง มอบหมายให้สมาชิกทำงานให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล

ช่อง เบื้องต้นในสถานการณ์อุบัติเหตุแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ

และให้บริการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลสำหรับกรณีไม่ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ จะเป็นการให้ความช่วยเหลือ

แก่ทุกชีวิตโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติของพวกเขา

มาตรก • AMS

าร มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคนสามารถได้รับ

ปัจจุบัน ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ด้วย รถพยาบาลได้อย่างง่ายดายและเท่าเทียมกัน

โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ

การประ • ในขณะที่ AMS ไม่มีบริการล่ามในระหว่างการปฏิบัติงานประจำวัน

เมื่อ
งานใน
อนาคต

อย่างไรก็ตาม หากเกิดความต้องการขึ้นในอนาคต AMS
จะพิจารณาเป็นรายสถานการณ์และจะจัดเตรียมบริการที่เกี่ยวข้องให้แ
แก่ผู้ที่มีความจำเป็น

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเชื้อชาติในปัจจุบันแล้ว

ตามแผนที่วางไว้ โปรดติดต่อ น.ส. CHENG Ka Ying, Maggie,

ผู้ช่วยเลขานุการแผนกตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

โทรศัพท์ : 2762 2016
โทรสาร : 2715 0245
อีเมล : ads@ams.gov.hk
ที่อยู่ไปรษณีย์ : 81 Princess Margaret Road, Ho Man Tin, Kowloon, Hong Kong

งานบริการเสริมทางการแพทย์

มิถุนายน 2567